

ประกาศ

รายชื่อผลงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๗ สาขาบริการภาครัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ขั้นตอนที่ ๑ และสาขาคูณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ขั้นตอนที่ ๒

ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีการมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๗ ประกอบด้วย สาขาบริการภาครัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และสาขาคูณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐในการอำนวยความสะดวก ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน ผลักดันและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐยกระดับมาตรฐานให้เทียบเท่าสากล เพื่อมุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศ นั้น

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพภาครัฐ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ได้พิจารณาผลงานที่สมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ขั้นตอนที่ ๑ และผลงานที่สมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาคูณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ขั้นตอนที่ ๒ แล้ว มีมติเห็นชอบให้ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. สาขาบริการภาครัฐ ขั้นตอนที่ ๑ การตรวจเอกสารรายงานผลการดำเนินการ

ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลฯ จำนวน ๗๗ รางวัล แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ ๑ ผลงานที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับรางวัล “ระดับดีเด่น” จำนวน ๑๐ รางวัล

ที่	หน่วยงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ชื่อผลงาน
ประเภทนวัตกรรมกรรมการบริการ จำนวน ๓ ผลงาน			
๑	กรมการแพทย์	โรงพยาบาลราชวิถี	การผ่าตัดส่องกล้องต่อมลูกหมากเทคนิคใหม่ RJ-TUAEP
๒	กรมการแพทย์	โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี	หุ่นยนต์ผสมยาเคมีบำบัดและระบบส่งต่อ ยาเคมีบำบัด นวัตกรรมโดยคนไทย เพื่อคนไทย
๓	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	หุ่นยนต์อัจฉริยะ ช่วยบริการรักษามะเร็งต่อมไทรอยด์ด้วยสารรังสีไอโอดีน
ประเภทบูรณาการข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล จำนวน ๒ ผลงาน			
๑	กรมควบคุมโรค	- กรมควบคุมโรค - สำนักงานตำรวจแห่งชาติ - กรมการขนส่งทางบก - บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด	การบูรณาการข้อมูลผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (๓ ฐาน)

ที่	หน่วยงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ชื่อผลงาน
๒	กรมธนารักษ์	- กรมธนารักษ์ - กรมที่ดิน - กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	TRD Integration Government Revenue System
ประเภทขยายผลมาตรฐานการบริการ จำนวน ๑ ผลงาน			
๑	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	กองคดีธุรกิจการเงินนอก ระบบ และ กองเทคโนโลยี และศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ	ขยายผลการบริการ ระบบบริหารจัดการ สืบสวนสอบสวนคดี แชร์ ลู ก โช่ ด้วย เทคโนโลยีดิจิทัล
ประเภทบริการตอบโจทย์ตรงใจ จำนวน ๑ ผลงาน			
๑	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กองข้อมูลธุรกิจ	บริการข้อมูลธุรกิจด้วยระบบ DBD e-Service
ประเภทยกระดับการอำนวยความสะดวก จำนวน ๒ ผลงาน			
๑	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา		
๒	กรมการค้าต่างประเทศ		
ประเภทขับเคลื่อนเห็นผล จำนวน ๑ ผลงาน			
๑	จังหวัดแม่ฮ่องสอน	โรงพยาบาลปางมะผ้า	โรงพยาบาลอินเทอร์เน็ตของชนเผ่ากลางขุนเขา ที่ห่างไกล

หมายเหตุ ผลงานในกลุ่มที่ ๑ จะได้รับการตรวจประเมินเพื่อยืนยันผลการพิจารณา ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยหน่วยงานอาจจัดทำคลิปวิดีโอ หรือถ่ายทอดสด ในการนำเสนอผลงานได้ ทั้งนี้ ผลการประเมินสามารถถูกปรับเป็นระดับดีหรือไม่ผ่าน หากในการตรวจประเมินแล้วพบว่าผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณารางวัลฯ

กลุ่มที่ ๒ ผลงานที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับรางวัล “ระดับดี” จำนวน ๖๗ รางวัล

ที่	หน่วยงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ชื่อผลงาน
ประเภทนวัตกรรมการบริการ จำนวน ๓๔ ผลงาน			
๑	กรมการขนส่งทางบก	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และสำนักงานขนส่ง กรุงเทพมหานครพื้นที่ ๕	ระบบตรวจสอบการจัดทำประกันภัย ภาคบังคับ (ประกันภัย พ.ร.บ.) สำหรับ การชำระภาษีรถ
๒	กรมการแพทย์	สถาบันประสาทวิทยา	NIT SMART OPD : Every Patient Matters, Every Step Secured.
๓	กรมการแพทย์	โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขต ร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง	โคมไฟส่องเรืองแสง DMS SKT Smart Lamp คัดกรองโรคผิวหนัง
๔	กรมการแพทย์	สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระ สังฆราชญาณสังวรเพื่อ ผู้สูงอายุ	ระบบ Aging Health Data



ที่	หน่วยงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ชื่อผลงาน
๕	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	โปรแกรมเฝ้าระวังและเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เวอร์ชัน ๒ (CFSAWS:ss V.๒)
๖	กรมบังคับคดี	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี	สำนวนการบังคับคดีแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic court execution)
๗	กรมพัฒนาที่ดิน	กองแผนงาน	ต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย จากนโยบายสู่การปฏิบัติ: LDN Policy, from Theory to Reality
๘	กรมพัฒนาที่ดิน	สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน	เกษตรกรยุคใหม่ใช้บัตรดินดี เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการดิน
๙	กรมวิชาการเกษตร	กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร	แผ่นเทียบสีสำหรับการเก็บเกี่ยวผลกาแฟในระยะสุกแก่ที่เหมาะสม
๑๐	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร และสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์	นวัตกรรมชุดทดสอบอิมมูโนโครมาโตกราฟีสำหรับตรวจพาราควอตตกค้างในผักและผลไม้
๑๑	กรมศิลปากร	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	Application AR Smart Heritage รูปแบบสันนิษฐานโบราณสถาน
๑๒	กรมสรรพสามิต	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	ยื่นแล้วปลุก
๑๓	กรมสรรพสามิต	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	ระบบการให้บริการข้อมูลข่าวสารผู้เสียภาษีรายตัว (Tax Payer Account)
๑๔	กรมสุขภาพจิต	สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา	การให้บริการผู้ป่วยด้วยอุปกรณ์เก้าอี้จำกัดพฤติกรรม
๑๕	กองทัพบก	โรงพยาบาลค่ายฉัตรชัย	ระบบอัจฉริยะดูแลทหารใหม่ปลอดภัยโรคลมร้อน
๑๖	กองทัพอากาศ	กรมแพทย์ทหารอากาศ	“น้องเนียนวล” นวัตกรรมเครื่องผสมยาอัตโนมัติ
๑๗	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี	นวัตกรรมบริการผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารจากกาบหมากเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน
๑๘	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร	-	แอปพลิเคชันนำทาง (NAMTANG) : เพื่อส่งเสริมการเดินทางและการเข้าถึงขนส่งสาธารณะทุกรูปแบบสำหรับคนทุกคน
๑๙	สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก	TAK-D คนพิการจบครบทีเดียว


ที่	หน่วยงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ชื่อผลงาน
๒๐	สำนักงานปลัดกระทรวง การพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์	ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด อุดรธานี สำนักงานพัฒนา สังคมและความมั่นคงของ มนุษย์จังหวัดอุดรธานี	USDS บัตรพิเศษเพื่อคนพิเศษ
๒๑	สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดบุรีรัมย์	Cancer Data Tracking ระบบติดตาม กลุ่มเสี่ยงมะเร็งให้ได้รับการตรวจโดยเร็ว ที่สุด
๒๒	กรุงเทพมหานคร	โรงพยาบาลราชพิพัฒน์	มอเตอร์ไซต์กู้ชีพฉุกเฉินเพื่อคนเมือง (Motorlance for urban service)
๒๓	การประปานครหลวง	ฝ่ายบริหารจัดการน้ำสูญเสีย	เครื่องสำรวจหาจุดแตกรั่วด้วย AI และ บริหารจัดการข้อมูลผ่านเครือข่ายคลาวด์
๒๔	ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน ชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)	โปรแกรมบริหารเภสัชภัณฑ์ และเซลล์บำบัด	ผลิตภัณฑ์ครีมทาผิวสารสกัดจาก ฟ้าทะลายโจรที่มีผลต่อการยับยั้งเชื้อ SARS-CoV-๒
๒๕	ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)	กลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและ เทคโนโลยีสารสนเทศ	โครงการสร้างเสริมคุณธรรม ในโลก Moral Verse เพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมใน สังคมไทย
๒๖	สถาบันเพื่อการยุติธรรม แห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)	สำนักส่งเสริมข้อกำหนด กรุงเทพและการปฏิบัติต่อ ผู้กระทำผิด	การพัฒนาโมเดลนวัตกรรมเชิงนโยบาย “ตั้งต้นดี Restart Academy”
๒๗	สถาบันวิจัยและ พัฒนาอัญมณีและ เครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	ฝ่ายวิจัยและพัฒนามาตรฐาน	พัฒนางานบริการตรวจสอบอัญมณี ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)
๒๘	สำนักงานคณะกรรมการ การรักษาความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ	สำนักปฏิบัติการ	Proactive Protection X Total Defense
๒๙	สำนักงานพัฒนา เทคโนโลยีอวกาศและ ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)	สำนักพัฒนานวัตกรรม ภูมิสารสนเทศ	แอปพลิเคชันสร้างสุขภาพที่ดี
๓๐	สำนักงานพัฒนา ดิจิทัล (องค์การมหาชน)	-	ระบบท้องถิ่นดิจิทัล (Digital Government Platform)
๓๑	สำนักงานส่งเสริม เศรษฐกิจดิจิทัล	ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ	นโยบายเชิงรุกปลูกศักยภาพเมืองอัจฉริยะ อย่างยั่งยืนทั่วไทย



ที่	หน่วยงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ชื่อผลงาน
๓๒	องค์การบริหารจัดการ ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)	-	NetZero Man
๓๓	มหาวิทยาลัยมหิดล	ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวช วิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล	TG-MET Morcellation Bag
๓๔	มหาวิทยาลัยมหิดล	ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี	เทคนิคทางเครื่องหัวใจและปอดเทียมเพื่อ ลดการให้เลือดบริจาคสำหรับผู้ใหญ่
ประเภทบูรณาการข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล จำนวน ๓ ผลงาน			
๑	กรมควบคุมโรค	- กรมควบคุมโรค - สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข - กรมอนามัย	Smog-epinorth ระบบการบูรณาการ ข้อมูลด้านสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน
๒	สำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ	- สำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ - กรมการปกครอง - สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน - กองอำนวยการรักษา ความมั่นคงภายใน ราชอาณาจักร	การบูรณาการข้อมูลรหัสประจำตัวผู้เรียน เพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับผู้ไม่มี หลักฐานทางทะเบียนราษฎร (Gcode)
๓	สำนักงานมาตรฐานสินค้า เกษตรและอาหาร แห่งชาติ	- สำนักงานมาตรฐานสินค้า เกษตรและอาหารแห่งชาติ - กรมศุลกากร - กรมพัฒนาธุรกิจการค้า - กรมประมง - กรมปศุสัตว์	ระบบยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้นำเข้า และการแจ้งส่งออก นำเข้าสินค้าเกษตรมาตรฐานบังคับ
ประเภทขยายผลมาตรฐานการบริการ จำนวน ๒ ผลงาน			
๑	จังหวัดสระแก้ว	สำนักงานสาธารณสุข อำเภอเขาฉกรรจ์	“การสร้างวัคซีนใจ (๔ สร้าง ๒ ใช้)” และ การประเมินภาวะสุขภาพจิต แบบ Online ผ่านระบบ Mental health Check in
๒	สำนักงานปลัดกระทรวง การพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์	กลุ่มตรวจสอบภายใน	ระบบการตรวจสอบภายใน Audit Pro Smart : APS กระทรวง พม.

ที่	หน่วยงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ชื่อผลงาน
ประเภทบริการตอบโจทยตรงใจ จำนวน ๙ ผลงาน			
๑	กรมการปกครอง	สำนักบริหารการทะเบียน	ระบบตรวจสอบสถานะบัตรประจำตัวประชาชน และตรวจสอบสถานะการมีชีวิตรอยู่ของบุคคล (Check Card Status Service & Check Pop Status Service)
๒	กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	สำนักพัฒนาความพร้อมทางการค้า	การให้บริการข้อมูลความตกลงการค้าเสรีของศูนย์ให้บริการข้อมูล FTA Center
๓	กรมธุรกิจพลังงาน	สถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน	ระบบจัดสอบและฐานข้อมูลบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง (e-Fuelcard)
๔	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	สำนักสารสนเทศและการบริการการค้าระหว่างประเทศ	โมบายแอปพลิเคชันเพื่อบริการด้านการค้าระหว่างประเทศแบบครบวงจร (DITP ONE)
๕	สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอผลงานโดยนางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ทับทิม จังหวัดสระบุรี	ทับทิม Smart Care
๖	สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ระบบการรับชำระเงินกลางกระทรวงอุตสาหกรรม (d-Payment)
๗	สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี	โครงการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างมูลค่าให้กับอาหารพื้นถิ่นด้วยการฉายรังสี”
๘	สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)	ฝ่ายไมซ์อินเทลลิเจนซ์และนวัตกรรม	MICE Winnovation
๙	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	ฝ่ายสนับสนุนองค์ความรู้และระบบให้บริการ SMEs	หนึ่งรหัส หนึ่งผู้ประกอบการ (SME ONE ID) *
ประเภทยกระดับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ จำนวน ๔ ผลงาน			
๑	กรมทรัพย์สินทางปัญญา		
๒	กรมประมง		
๓	กรมป่าไม้		
๔	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		

ที่	หน่วยงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ชื่อผลงาน
ประเภทขับเคลื่อนเห็นผล จำนวน ๑๕ ผลงาน			
๑	กรมการปกครอง	สำนักการสอบสวนและนิติการ และกลุ่มพัฒนาระบบ บริหาร	DOPA S.W.A.T. ภารกิจเพื่อชาติ หัวใจเพื่อประชาชน
๒	กรมเจรจาการค้า ระหว่างประเทศ	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	ระบบสารสนเทศการเจรจาการค้าระหว่าง ประเทศ (Trade Information System : TIS)
๓	กรมประมง	กองวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สัตว์น้ำ	Fisherman Shop เสริมสร้างการตลาด เพิ่มรายได้ผู้ประกอบการ หลากหลาย สินค้าประมง ผู้บริโภคปลอดภัย ประมง ไทยยั่งยืน
๔	กรมปศุสัตว์	ศูนย์วิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่	ครอบครัวผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (ใส่ใจ) “DLD Product Family”
๕	กรมพัฒนาสังคมและ สวัสดิการ	สำนักงานธรรมาภิบาล	โรงรับจำนำเพื่อสังคม (Social Pawnshop)
๖	กรมวิชาการเกษตร	ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ	การขับเคลื่อนกาแพโรบัสตาตรีสะเกษ อัตลักษณ์หนึ่งเดียวพลิกวิฤตสู่ความยั่งยืน
๗	กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น	การคัดแยกขยะต้นทางด้วยโครงการ ถังขยะเปียกลดโลกร้อน ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น
๘	กรมส่งเสริมวัฒนธรรม	สถาบันวัฒนธรรมศึกษา	“โชน-โนรา” พลังแห่งการขับเคลื่อน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่ ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
๙	กองทัพบก	โรงพยาบาลค่ายภุชงค์สิริวาร	การพัฒนาแบบการบำบัดผู้ติดสาร เสพติด: Krit - Siwara Model ศูนย์วิจัยพัฒนาพลเมือง มทบ.๒๙
๑๐	กองทัพอากาศ	โรงเรียนนายเรืออากาศ นวมินทราชตรียาธิราช	การบินเฝ้าตรวจทางอากาศเชิงรุก โดยอากาศยานไร้คนขับพลังงานแสงอาทิตย์ "M Solar-X UAV"
๑๑	สำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	-	ขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย “การลด การปล่อยก๊าซเรือนกระจก” ด้วยการ พัฒนามาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน
๑๒	สถาบันวิจัยระบบ สาธารณสุข	หน่วยงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ การบูรณาการจีโนมิกส์ ประเทศไทย	Genomics Thailand ความท้าทายสู่ การยกระดับสาธารณสุข



ที่	หน่วยงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ชื่อผลงาน
๑๓	สถาบันวิจัยและพัฒนา พื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	สำนักวิจัย	ชุมชนคาร์บอนต่ำ กุญแจสำคัญ ลดโลกร้อน
๑๔	สถาบันวิจัยและพัฒนา พื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	สำนักพัฒนา	ผู้นำสตรี สิทธิเท่าเทียมชาย
๑๕	สำนักงานคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด	- สำนักงานคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด - สำนักงานศาลยุติธรรม	โครงการคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม แก่ผู้ต้องหาคดียาเสพติดในระบบศาล

หมายเหตุ * ปรับจากประเภทบูรณาการข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล เป็น ประเภทบริการตอบโจทยตรงใจ

๒. สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ขั้นตอนที่ ๑ การตรวจเอกสารรายงานผลการดำเนินการ

ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลฯ จำนวน ๔๖ รางวัล แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ ๑ ผลงานที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับรางวัล “ระดับดีเด่น” จำนวน ๑๔ รางวัล

ลำดับ	หน่วยงาน/บุคคล/กลุ่มบุคคล	ผลงาน
ประเภทเปิดใจใกล้ชิดประชาชน จำนวน ๒ รางวัล		
๑	กรมธนารักษ์	การแก้ไขปัญหาผู้บุกรุกที่ราชพัสดุ ด้วยธนารักษ์เอื้อราษฎร์
๒	สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า	ข้อมูลดัชนีเศรษฐกิจการค้า
ประเภทสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม จำนวน ๘ รางวัล		
๑	กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	การส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ด้วยการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นอาหารแปรรูป แห่งไอรังปันตัย จังหวัดปัตตานี
๒	กรมปศุสัตว์	ครอบครัวปศุสัตว์พัฒนา ทำดีร่วมใจ ฝ่าวิกฤติภัยพิบัติ กำจัดโรคพิษสุนัขบ้า
๓	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	สมนไพรเปลี่ยนชีวิต คนเป็นมิตรกับสัตว์ป่า ห้วยขาแข้ง เสนอชื่อผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ : เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่เป็นมิตรกับสัตว์ป่า (ห้วยขาแข้ง)
๔	จังหวัดกาฬสินธุ์	การแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบเบ็ดเสร็จ ด้วยกลไกความร่วมมือระดับพื้นที่
๕	จังหวัดเชียงใหม่	การพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า สู่การเป็น “คลองสวย น้ำใส ไหลดี ชุมชนมีสุข”

ลำดับ	หน่วยงาน/บุคคล/กลุ่มบุคคล	ผลงาน
๖	จังหวัดตรัง	พลิกฟื้นสินค้าอัตลักษณ์ พริกไทยตรัง จาก Local สู่ Global เสนอชื่อผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ : นายกิตติ ศิริรัตนบุญชัย
๗	จังหวัดราชบุรี	ตลาดโอ๊ะป่อย บ้านท่ามะขาม หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ก้าวสู่เศรษฐกิจ BCG Model
๘	องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)	การขับเคลื่อนเมืองเชิงคานาสู่การท่องเที่ยว อย่างยั่งยืน
ประเภทเลื่องลือขยายผล จำนวน ๔ รางวัล		
๑	กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	Community base Welfare : การขับเคลื่อนระบบ สวัสดิการสังคมบนพื้นที่สูงด้วยองค์กรชุมชน
๒	กรมโยธาธิการและผังเมือง	การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่าน
๓	กรมส่งเสริมการเกษตร	การบริหารจัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลแม่ตื่น อย่างยั่งยืน ด้วยโรงพยาบาลพืชชุมชน
๔	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	การมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชน ในการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ : ขยายพื้นที่ DSI STATION ในประเทศอังกฤษ และประเทศกรีซ

หมายเหตุ ผลงานในกลุ่มที่ ๑ จะได้รับการตรวจประเมินเพื่อยืนยันผลการประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยหน่วยงานอาจจัดทำคลิปวิดีโอ หรือถ่ายทอดสด ในการนำเสนอผลงานได้ ทั้งนี้ ผลการประเมินสามารถถูกปรับเป็นระดับดีหรือไม่ผ่าน หากในการตรวจประเมินแล้วพบว่าผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณารางวัลฯ

กลุ่มที่ ๒ ผลงานที่ได้รับรางวัล “ระดับดี” จำนวน ๓๒ รางวัล

ลำดับ	หน่วยงาน/บุคคล/กลุ่มบุคคล	ผลงาน
ประเภทเปิดใจใกล้ชิดประชาชน จำนวน ๑๑ รางวัล		
๑	กรมการขนส่งทางบก	การควบคุมพฤติกรรมผู้ขับขี่รถขนส่งและรถโดยสาร สาธารณะด้วยระบบตัดคะแนนความประพฤติ
๒	กรมการค้าต่างประเทศ	กรมการค้าต่างประเทศเปิดประตูสู่การค้าโลก : รับฟังทุกความคิด ใกล้ชิดประชาชน
๓	กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการยกระดับ คุณภาพชีวิตครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว
๔	กรมควบคุมมลพิษ	PCD เปิดใจ ให้บริการ สื่อสารการจัดการ และรายงานสถานการณ์มลพิษด้านสิ่งแวดล้อม



ลำดับ	หน่วยงาน/บุคคล/กลุ่มบุคคล	ผลงาน
๕	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	การส่งเสริมสมาชิกสหกรณ์ตรวจสอบข้อมูลทางการเงินของตนเองเพื่อกำกับดูแลและสร้างความโปร่งใสให้สหกรณ์
๖	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	DGR เปิดใจ เข้าถึงง่าย ใกล้ชิดประชาชน
๗	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	ข้อมูลธุรกิจใกล้ชิดผู้ประกอบการ
๘	กรมวิชาการเกษตร	กรมวิชาการเกษตรเปิดใจใกล้ชิด ผนึกกำลังร่วมยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรไทย
๙	สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	Open Gov : Open SOE เพื่อการรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และยั่งยืน
๑๐	จังหวัดเชียงราย	การขับเคลื่อนเชียงรายเป็นเมืองสุขภาพ (Chiang Rai Wellness City)
๑๑	ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	ส่งเสริมเครือข่ายร่วมพัฒนานำพาชายแดนใต้สู่สันติสุขอย่างยั่งยืน
ประเภทสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม จำนวน ๑๘ รางวัล		
๑	กรมการพัฒนาชุมชน	พลังคนนนทบุรีสืบสานภูมิปัญญาผ้าไทย
๒	กรมชลประทาน	ดอนตะโก บริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนด้วยธรรมานุญทองถิ่น
๓	กรมธนารักษ์	การสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชนย่านบางลำพู
๔	กรมประมง	การเสริมสร้างการจัดการชุมชนประมงต้นแบบ เชื้อนแก่งกระจาน
๕	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เสริมสร้างชุมชนปลอดภัยเพื่อขับเคลื่อนการอยู่ร่วมกันระหว่างคนและช้างอย่างสมดุลและยั่งยืน
๖	กรมโยธาธิการและผังเมือง	การจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืนจังหวัดสุรินทร์
๗	กรมราชทัณฑ์	CARE for All : “ใครไม่แคร์เราแคร์”
๘	กรมส่งเสริมการเกษตร	Chiang Rai Zero Burn Model
๙	กรมส่งเสริมสหกรณ์	รวมใจพัฒนาหุบกะพงขยายผลศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
๑๐	กรมหม่อนไหม	Tonmon Silk : Buriram Model สืบสานไหมไทยไว้ ให้คงอยู่ คู่แผ่นดิน
๑๑	สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	พม. Next step คนเมืองร้อยเอ็ด ใจเกินร้อย



ลำดับ	หน่วยงาน/บุคคล/กลุ่มบุคคล	ผลงาน
๑๒	สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	มะเกลือเก่าโมเดล ครอบครัวสุขสันต์ดูแลกันทุกช่วงวัย
๑๓	สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างมูลค่าเพิ่ม มะม่วงให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการจังหวัด พิษณุโลก
๑๔	จังหวัดแม่ฮ่องสอน	เครือข่ายร่วมใจแก้ไขสถานะบุคคล ตามแนวชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๑๕	จังหวัดยะลา	การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพทุเรียนสะเต๊ะต้นน้ำยะลา ตลอดห่วงโซ่คุณค่าสู่ยะลาเมืองทุเรียน
๑๖	จังหวัดหนองบัวลำภู	วิชาลัยผ้าทอหนองบัวลำภู
๑๗	สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	Smart Farm คนจน ต้นเขื่อนสิริกิติ์
๑๘	องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)	การแก้ไขปัญหาระบบนิเวศวัดตระพังทอง เพื่อปกป้องโบราณสถานเมืองมรดกโลกสุโขทัย
ประเภทเลื่องลือขยายผล จำนวน ๓ รางวัล		
๑	กรมการแพทย์	ขอฟ้าแห่งการเรียนรู้ : ชุมชนเป็นฐานบูรณาการ งานยาเสพติดต่อเนื่องอย่างยั่งยืน
๒	กรมกิจการเด็กและเยาวชน	SAKON STRONG คุ่มครองเด็กกระบือ
๓	จังหวัดร้อยเอ็ด	หนองม้อง พร้อมใจ หนองไข่น้ำ ลดรายจ่าย สร้างรายได้ สู่เครือข่ายธนาคารสัตว์น้ำชุมชน

๓. สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ขั้นตอนที่ ๒ รายงานผลการดำเนินการพัฒนา องค์การ (Application Report)

๓.๑ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับดีเด่น

ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลฯ ขั้นตอนที่ ๒ จำนวน ๒ รางวัล ดังนี้

ลำดับ	หน่วยงาน
๑	กรมการแพทย์
๒	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

๓.๒ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด

ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลฯ ขั้นตอนที่ ๒ จำนวน ๔๕ รางวัล ดังนี้

ลำดับ	หน่วยงาน
หมวด ๑ ด้านการนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม จำนวน ๑๐ รางวัล	
๑	สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๒	กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ลำดับ	หน่วยงาน
๓	กรมส่งเสริมการเกษตร
๔	กรมทรัพยากรธรณี
๕	กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
๖	กรมการจัดหางาน
๗	สำนักงานประกันสังคม
๘	จังหวัดตาก
๙	จังหวัดสุโขทัย
๑๐	จังหวัดอุตรดิตถ์
หมวด ๒ ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ จำนวน ๑๐ รางวัล	
๑	กรมทรัพยากรน้ำ
๒	สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
๓	กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
๔	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๕	จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๖	จังหวัดสุรินทร์
๗	จังหวัดอุตรธานี
๘	สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
๙	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
๑๐	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หมวด ๓ ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน ๙ รางวัล	
๑	สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
๒	กรมราชทัณฑ์
๓	กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
๔	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
๕	กรมอนามัย
๖	จังหวัดพิษณุโลก
๗	จังหวัดสุโขทัย
๘	จังหวัดสุรินทร์
๙	จังหวัดอุบลราชธานี
หมวด ๔ ด้านการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานขององค์กรและการจัดการความรู้ จำนวน ๑๐ รางวัล	
๑	กรมส่งเสริมการเกษตร
๒	กรมควบคุมมลพิษ
๓	กรมการปกครอง
๔	กรมที่ดิน
๕	กรมบังคับคดี
๖	สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน



ลำดับ	หน่วยงาน
๗	สำนักงานประกันสังคม
๘	สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
๙	จังหวัดหนองคาย
๑๐	จังหวัดอำนาจเจริญ
หมวด ๕ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน ๒ รางวัล	
๑	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒	กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
หมวด ๖ ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม จำนวน ๔ รางวัล	
๑	กรมทางหลวงชนบท
๒	กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
๓	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
๔	จังหวัดลำพูน

๓.๓ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐

ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลฯ ขั้นตอนที่ ๒ จำนวน ๔๔ รางวัล ดังนี้

ลำดับ	หน่วยงาน
๑	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
๓	กรมธนารักษ์
๔	กรมศุลกากร
๕	กรมสรรพสามิต
๖	กรมสรรพากร
๗	สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๘	กรมประมง
๙	กรมปศุสัตว์
๑๐	กรมพัฒนาที่ดิน
๑๑	สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
๑๒	กรมการขนส่งทางบก
๑๓	กรมควบคุมมลพิษ
๑๔	กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๑๕	สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๖	สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
๑๗	กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
๑๘	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
๑๙	สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒๐	กรมการปกครอง
๒๑	กรมการพัฒนาชุมชน

ลำดับ	หน่วยงาน
๒๒	สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
๒๓	กรมการจัดหางาน
๒๔	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๒๕	สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
๒๖	สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
๒๗	จังหวัดขอนแก่น
๒๘	จังหวัดตรัง
๒๙	จังหวัดนครราชสีมา
๓๐	จังหวัดนครศรีธรรมราช
๓๑	จังหวัดนนทบุรี
๓๒	จังหวัดนราธิวาส
๓๓	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๓๔	จังหวัดปัตตานี
๓๕	จังหวัดพังงา
๓๖	จังหวัดศรีสะเกษ
๓๗	จังหวัดสงขลา
๓๘	จังหวัดสระบุรี
๓๙	จังหวัดสุพรรณบุรี
๔๐	จังหวัดสุรินทร์
๔๑	สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
๔๒	สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
๔๓	สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
๔๔	องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)


หมายเหตุ หน่วยงานที่ผ่านการพิจารณารางวัลฯ ชั้นตอนที่ ๒ จะได้รับการตรวจประเมินเพื่อยืนยันผลการประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยหน่วยงานอาจจัดทำคลิปวิดีโอ หรือถ่ายทอดสดในการนำเสนอผลงานได้

สำนักงาน ก.พ.ร. จะดำเนินการตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงานทั้ง ๓ สาขา ระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยจะแจ้งกำหนดการตรวจประเมินฯ ให้ทราบที่ www.opdc.go.th ผลการพัฒนาระบบราชการ > รางวัลเลิศรัฐ > ภายในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ทั้งนี้ ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สุด สำหรับการประกาศผลการพิจารณารางวัลฯ ชั้นตอนสุดท้าย สำนักงาน ก.พ.ร. จะประกาศผลให้ทราบในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

กองนวัตกรรมการบริการภาครัฐ

สำนักงาน ก.พ.ร.

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗




หมายเหตุ : ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

- สาขาบริการภาครัฐ
 - โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๙๙ ต่อ ๘๘๕๖ (อักษรณ์) ๘๘๗๔ (ศุภานัน) ๘๘๖๔ (อุรธิตา)
 - e-mail : tpsa2024@gmail.com
- สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
 - โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๙๙ ต่อ ๘๘๗๖ (นวลจันทร์) ๘๘๔๔ (ดวงทอง) ๘๘๒๔ (ศิระ) ๘๘๘๓ (ไชนิ่งสี)
 - e-mail : psea2567@gmail.com
- สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
 - โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๙๙ ต่อ ๘๘๖๒ (สบดี) ๘๘๖๕ (เบญจมาภรณ์) ๘๘๘๙ (อรญาณี)
 - e-mail : pmqaawards@opdc.go.th

